



ที่ กค 0422.3/ว 149

กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม 6 กทม. 10400

26 เมษายน 2553

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการตรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 161 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และด่วนที่สุด  
ที่ กค 0422.3/ว 226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา  
ในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิกจ่าย  
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2552 และต่อมาได้มีการ  
ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาดังกล่าว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2  
เป็นต้นไป นั้น เนื่องจากปรากฏว่ามีสถานศึกษาหลายแห่งเรียกเก็บค่าการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  
ครั้งเดียวตลอดปี โดยไม่สามารถแยกเป็นภาคการศึกษาได้ ตามระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถานศึกษานั้นๆ

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับปีการศึกษา 2552  
ในกรณีสถานศึกษาเรียกเก็บครั้งเดียวตลอดปีซึ่งไม่สามารถแยกเป็นภาคการศึกษาได้ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ  
เพิ่มเติมได้ครั้งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายไปจริงเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาได้อนุมัติให้เรียกเก็บ  
ตามระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถานศึกษานั้นๆ โดยพิจารณาจากรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้  
ในต้นปีการศึกษา ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ค่าปรับต่างๆ ค่าลงทะเบียนล่าช้า การลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพื่อปรับผลการเรียน  
(รีเกรด) ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าซักรีด และค่ารักษาสถานภาพการเป็น  
นักศึกษา เช่น ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จำนวน 2,000 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เบิกไม่ได้ในต้นปีการศึกษาและไม่อยู่  
ในข้อยกเว้นดังกล่าว จึงให้เบิกเพิ่มเติมได้อีก 1,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  
ของบุตรในกรณีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส แจ่มพิน)

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการระบบการเงินการคลัง  
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานคำตอบแทนและสวัสดิการ  
กลุ่มงานคำตอบแทนและสวัสดิการ  
โทร.0-2271-2424